

การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
นำโดย
นางพรรณนิภา เสริมศรี
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางพรรณนิภา เสริมศรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการ-สภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสื่อมวลชน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และวันที่ ๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ตามโครงการเยือนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาในกลุ่มอาเซียน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖



คณะเดินทางไปยังสภาผู้แทนราษฎร เข้าชมห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมระวางนาง Marilyn B. Barua-Yap เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ ซึ่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ ได้เสนอในตอนหนึ่งว่า ควรมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ให้มากขึ้นเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจระหว่างกันให้มากกว่าที่เป็นอยู่



นาง Marilyn B. Barua-Yap เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์



จากนั้น ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ จากรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกำกับดูแลการประชุมและด้านสารสนเทศนิติบัญญัติ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการเสนอกฎหมายของทั้งสองประเทศ สำหรับในส่วนของการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น สภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ได้มีการออกกฎหมายที่สอดคล้องกับการดำเนินการตามเสาหลักประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ ด้าน คือ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม โดยในการดำเนินการเหล่านี้จะต้องผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วย



ในช่วงบ่าย คณะได้เข้าชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมือง การต่อสู้ของฟิลิปปินส์ อันนำมาสู่รัฐสภาในปัจจุบัน รวมทั้งเยี่ยมชมห้องเก็บเอกสารสำคัญของรัฐสภา อาทิ รัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการเผยแพร่ และพิพิธภัณฑ์ของที่ระลึกจากรัฐสภาต่าง ๆ



วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

คณะได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากนาง Teresita V.G. Barsana อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านประชาคมอาเซียนในส่วนของรัฐบาล ซึ่งได้มอบให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ คือ กระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบด้านการเมืองและความมั่นคง กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ และกระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนา รับผิดชอบด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยแต่ละกระทรวงจะมีการจัดประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้วย

สำหรับการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนั้น รัฐบาลจะใช้การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หรือโครงการรณรงค์ รวมทั้งมีการจัดทำธนบัตรรุ่นพิเศษราคา ๕๐ เปโซ ที่มีตราสัญลักษณ์อาเซียนติดอยู่ และการจัดสัมมนาซึ่งเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามาร่วม อย่างไรก็ตาม การสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนฟิลิปปินส์เพื่อเตรียมการรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยังไม่สามารถกระทำได้อย่างทั่วถึงเนื่องจาก

พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกาะ การเดินทางติดต่อระหว่างเกาะจะใช้ทางเรือ ประชาชนที่จะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจึงอยู่ตามเมืองใหญ่ โดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานคร

สำหรับกฎหมายที่กระทรวงการต่างประเทศ เห็นว่าควรมีการแก้ไขเพื่อเป็นการเตรียมรับการเป็นประชาคมอาเซียน คือ การแก้ไขวาระการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่งตามธรรมนูญอาเซียน (ASEAN Charter) นั้น ประเทศเจ้าภาพจะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนั้น จะมีการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมากกว่า ๑,๑๐๐ ครั้งต่อปี จึงขอเสนอให้ลดวาระการดำรงตำแหน่งเจ้าภาพลงเหลือเพียง ๑ ปี



นาง Teresita V.G. Barsana อธิบดีกรมอาเซียน



วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖

คณะฯ ได้ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้า SMX ซึ่งมีการจัดงาน Thailand Trade Show 2013 ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ เมษายน ๒๕๕๖ โดยได้เข้าชมงานและฟังการบรรยายภาพรวมจากนางรชกร ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้



การจัดงาน Thailand Trade Show 2013 เป็นการจัดงานเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งจากไทยและฟิลิปปินส์ได้มีโอกาสมาพบกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชมงานด้วย โดยผู้ประกอบการจากไทยจะนำสินค้าของตนมาแนะนำเพื่อเปิดตลาดที่นี่กว่า ๑๐๐ ราย หากมีผู้ประกอบการฟิลิปปินส์รายใดสนใจก็สามารถติดต่อประสานงานกันได้โดยตรง งานนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๕ แล้ว จากการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและผู้เข้าชมงานพบว่า งานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการชาวฟิลิปปินส์ และประชาชนทั่วไปพอสมควร โดยเฉพาะการสาธิตการทำอาหาร เช่น แกงเขียวหวานไก่ ผัดไทย หรือการแกะสลักผลไม้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างดี ผู้ประกอบการของไทยบางรายสามารถหาผู้ประกอบการท้องถิ่นเพื่อเป็นเอเยนต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนได้ตั้งแต่วันแรก ทั้งนี้ คนฟิลิปปินส์รู้จักประเทศไทยและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยหลายอย่าง เช่น อาหาร เสื้อผ้า เครื่องประดับและสปา ขณะที่คนไทยรู้จักประเทศฟิลิปปินส์และผลิตภัณฑ์จากฟิลิปปินส์น้อยกว่ามาก





ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าฯ กล่าวว่า ผลจากการที่ผู้ประกอบการของไทยส่วนหนึ่งสามารถเปิดตลาดสินค้าที่ฟิลิปปินส์ได้จากงานนี้ ทำให้บางประเทศเริ่มสนใจที่จะจัดงานรูปแบบเดียวกับของไทยเพื่อเปิดตลาดสินค้าของตนด้วยบ้าง เช่น จีน และไต้หวัน ทำให้ประเทศไทยต้องหาทางปรับตัว สำนักงานฯ จึงมีโครงการจะขยายการจัดงานในรูปแบบเดียวกันนี้ไปยังส่วนอื่นของประเทศด้วย เช่น ในปีหน้ามีโครงการจะไปจัดงานที่เกาะเซบู ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเกาะในภาคกลาง (เขต Visajaya) และต่อไปอาจลงไปยังเกาะมินดาเนา ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ เพื่อเปิดตลาดสินค้าไทยให้มากขึ้น

มุมมองที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับการทำการค้าเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้นั้นคือ ผู้ประกอบการจะต้องรู้จักหาแหล่งกระจายสินค้าด้วยไม่ใช่เพียงแต่มองหาตลาดเพื่อนำสินค้าไปขายเท่านั้น เพราะการหาแหล่งกระจายสินค้าจะทำให้สินค้าของตนสามารถส่งออกไปได้อย่างกว้างขวางมากกว่าการมุ่งหาเพียงแต่ตลาดที่จะขายสินค้า ซึ่งจะทำให้สินค้าของตนต้องไปแข่งขันกับสินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ อยู่แล้ว

สำหรับมุมมองจากผู้เข้าชมงานมองว่า สินค้าไทยเป็นที่รู้จักในฟิลิปปินส์เนื่องจากคุณภาพดี การออกแบบทันสมัยโดยเฉพาะเครื่องประดับ



วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖

คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อขอคำแนะนำและขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ดำเนินการประสานงานการเยือนทั้งสองครั้งให้สำเร็จด้วยดี



นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย เอกอัครราชทูต



นายฐานิศร์ ณ สงขลา อัครราชทูต



นอกจากการศึกษาดูงานในหน่วยงานแล้ว คณะฯ ยังได้ไปชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศด้วย อาทิ สวนไรซาล ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงนายโฮเซ ไรซาล วีรบุรุษของชาวฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้นำการปลดแอกจากสเปน ป้อมเมืองเก่า (Intramuros) ซึ่งสเปนเคยใช้เป็นฐานที่มั่นในการปกครองฟิลิปปินส์และโบสถ์อากัสติน ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุกว่า ๔๐๐ ปี สุสานทหารสัมพันธมิตร (War Memorial) ซึ่งมีหลุมศพทหารผู้เสียชีวิตจากการทำสงครามจำนวนกว่า ๑๗,๐๐๐ หลุม ส่วนใหญ่เป็นชาวฟิลิปปินส์ ย่านมากาตี ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงมะนิลา



อนุสาวรีย์โฮเซ ไรซ์ล



โบสถ์ซานออกัสติน



ย่านมากาตี



ป้อมเมืองเก่า (Intramuros)



สุสานทหารสัมพันธมิตร (War Memorial)